

Số: 790/GD&ĐT

Thanh Oai, ngày 23 tháng 10 năm 2023

V/v phòng ngừa tội phạm
liên quan đến học sinh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Căn cứ nội dung công văn số 1963/CATP-HS ngày 12/10/2023 của Công an huyện Thanh Oai về việc phòng ngừa tội phạm liên quan đến học sinh có nêu: Trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện tình hình tội phạm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản do các nhóm thanh niên mang theo hung khí đi xe máy lưu thông trên đường; tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Để chủ động phòng ngừa các loại tội phạm trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai đề nghị Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn triển khai chỉ đạo nhà trường thực hiện một số giải pháp sau:

+ Lồng ghép vào các tiết học nội dung tuyên truyền học sinh không được đi xe máy trên 50cc lưu thông trên đường, đi học. Không tham gia vào các hội, nhóm trên mạng xã hội để đi đánh nhau, đua xem lạng lách, đánh võng trên đường.

+ Thông báo trên bảng tin, website, face book, group zalo các nhóm lớp,... với phụ huynh học sinh không giao xe máy cho con em mình đi khi chưa có bằng lái xe. Quản lý chặt chẽ các cháu vào khung giờ từ 22h hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau.

+ Rà soát, lập danh sách số học sinh cá biệt, có biểu hiện hành vi đánh nhau, bỏ học, tụ tập, hạnh kiểm kém... cung cấp cho công an xã, thị trấn, công an huyện Thanh Oai để có biện pháp phòng ngừa.

+ Bố trí lắp camera tại những vị trí như: cửa ra vào nhà vệ sinh, phòng học, phòng thư viện, khu vực vắng ít người qua lại.

+ Thực hiện tuyên truyền theo chủ đề hoặc lồng ghép giảng dạy nội dung tuyên truyền kiến thức giáo dục giới tính, cách phát hiện và phòng tránh đối với các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em vào các tiết học để học sinh nắm được.

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Công văn đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong trường để công tác phòng ngừa đạt hiệu quả cao. Thông tin liên hệ để phản ánh, yêu cầu hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có theo số điện thoại đồng chí: Nguyễn Hữu Long – ĐT Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Thanh Oai: 0982.548.864 và gửi Báo cáo về Phòng GDĐT theo gmai của cấp học./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD;
- CA huyện, CA xã, thị trấn;
- Các trường Mn, TH, THCS;
- Các tổ CM thuộc PGD;
- Lưu: VT (P.03).

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
H. THANH OAI - T. P. HÀ NỘI
Đoàn Việt Dũng